

กระทู้ถามที่ ๗๓๑ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพะเนา หมู่ที่ ๙ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ด้วยปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพะเนา อำเภอบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษ ประสบกับปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเดิมไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ทางฝั่งทิศตะวันตกของลำห้วยทำการเกษตร ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นที่ราบสูง จึงต้องอาศัยน้ำฝนและแหล่งเก็บกักน้ำภายในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านพะเนา จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่และสามารถเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้ต่อไป จากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพะเนา หมู่ที่ ๙ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษแล้วหรือไม่ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร และจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อาสาพลธ์ สรรณไตรภพ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดศรีสะเกษ

คำตอบกระทู้ถามที่ ๗๓๑ ร.

ของ นายอาสพลธ์ สรรณไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอให้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพะเนา หมู่ที่ ๙
ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้าพเจ้า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านพะเนา หมู่ที่ ๙ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษแล้วหรือไม่ มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างไร และจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์

คำถามข้อที่ ๒

หากยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีแนวทางเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อเข้าดำเนินการเข้าตรวจสอบความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณดังกล่าว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต่อไป